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Velferðamefnd Alþingis sendir yður til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 
heilbrigðisþjónustu í heimabyggð, 120. mál.

Heil og sæl
Ég vii leggja spurningu fyrir nefndarmenn „Hefur farið fram könnun á þjónustu heilbrigðisstofnana 
fyrir og eftir að stjórnir voru lagðar niður".
Háskólinn á Akureyri verði könnun á ánægju með þjónustu HSF fyrir opnun Héðinsfjarðargangna og 
voru 85% ánægðir með þjónustu stofnunar,
Hvernig er hægt að fullyrða það að aðkoma heimamanna og starfsmanna að stjórnun stofna muni 
frekar mæta þörfum sjúklinga um aukna þjónustu og þjónustan verði skipulegri.
Það hefur enginn könnun í þessa átt farið fram, svo ég viti, og rétt væri að gera það áður en svona 
fullyrðingar eru settar fram.
Það er að mínu víti ofnotuð orð eins og „íbúalýðræði", „atvinnulýðræði", „nærþjónusta" muni aukast 
ef stjórnir stofnana verði skipaðar heimamönnum eða þjónusta verði færð til sveitarfélaga.
Ég spyr; hvað hafa stjórnendur stofnana verið að gera hin síðari ár annað en veita skjólstæðingum 
sem besta þjónustu og nýta það fjármagn sem eftir er í heilbrigðisþjónustu sem best.
Þjónustu stig fer mikið eftir getur stofnana til að veita þjónustu og þar ræður fjárveiting mestu máli, 
hvernig hefur þróun verið undanfarin á?
Að með aðkomu kjörinna fulltrúa sveitarfélaga og starfsmanna, að stjórnum stofnana, er ekki leið til 
að bæta þjónustu við sjúklinga eða gera stjórnun og nýtingu fjárveitinga skílvirkari.
Stjórn, sem enga ábyrgð ber á rekstri, til hvers er hún?
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